



ประกาศจังหวัดราชบุรี

เรื่อง มาตรการเข้มงวดสำหรับผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ (ประเภทสุกร) เพื่อป้องกันโรคระบาดสัตว์

ด้วย ปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของโรคในสุกร ได้แก่ โรคปากและเท้าเปื่อย (Foot and Mouth Disease: FMD) และโรคพอร์อาร์เอส (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome : PRRS) ที่ระบาดในฟาร์มสุกรในพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศไทย รวมถึงโรคในสุกรอื่นๆ ที่กำลังระบาดในประเทศเพื่อนบ้านขณะนี้ ได้แก่ โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever) โรคดังกล่าวมานี้เป็นโรคระบาดร้ายแรงในสุกรที่ส่งผลกระทบ และสร้างความเสียหายโดยตรงต่อเศรษฐกิจด้านปศุสัตว์ของไทยเป็นอย่างมาก

เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังโรคระบาดในสุกร ไม่ให้เข้าสู่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดราชบุรี จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘, พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง กำหนดมาตรการเข้มงวดสำหรับผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ (ประเภทสุกร) เพื่อป้องกันโรคระบาดสัตว์ ดังนี้

๑. สุกรที่เข้าโรงฆ่าสัตว์ต้องมาจากแหล่งที่มาที่ชัดเจนและถูกต้องตามกฎหมาย หรือรับเนื้อสุกรจากแหล่งที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ และบันทึกข้อมูลแหล่งที่มาของสุกรที่เข้าฆ่าทุกครั้ง

๒. เก็บรวบรวมใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ หรือหนังสือรับรองแหล่งที่มาของสัตว์เพื่อเข้าโรงฆ่าสัตว์ และมีใบรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ (รน.) ซึ่งออกให้โดยพนักงานตรวจโรคสัตว์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ กำกับเนื้อสัตว์ที่มาจากรโรงฆ่าสัตว์ทุกครั้ง และพร้อมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบย้อนกลับได้

๓. หากไม่ทราบแหล่งที่มา หรือมาจากแหล่งที่ไม่มีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจนและถูกต้องตามกฎหมาย ให้งดรับสุกรจากแหล่งนั้นเข้าโรงฆ่าสัตว์โดยเด็ดขาด หากตรวจพบว่ามีกรฆ่าสุกรที่ดำเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่มีเอกสารหลักฐานแสดงต่อเจ้าหน้าที่ จะดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายรณภพ เทลียงไพโรจน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี



ประกาศจังหวัดราชบุรี

เรื่อง มาตรการเข้มงวดสำหรับผู้ประกอบการร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ (ประเภทสุกร) เพื่อป้องกันโรคระบาดสัตว์

ด้วย ปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของโรคในสุกร ได้แก่ โรคปากและเท้าเปื่อย (Foot and Mouth Disease: FMD) และโรคพอร์คอาร์เอส (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome : PRRS) ที่ระบาดในฟาร์มสุกรในพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศไทย รวมถึงโรคในสุกรอื่นๆ ที่กำลังระบาดในประเทศเพื่อนบ้านขณะนี้ ได้แก่ โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever) โรคดังกล่าวมานี้เป็นโรคระบาดร้ายแรงในสุกรที่ส่งผลกระทบ และสร้างความเสียหายโดยตรงต่อเศรษฐกิจด้านปศุสัตว์ของไทยเป็นอย่างมาก

เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังโรคระบาดในสุกร ไม่ให้เข้าสู่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดราชบุรี จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘, พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง กำหนดมาตรการเข้มงวดสำหรับผู้ประกอบการร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ (ประเภทสุกร) ทั้งในตลาดสดและตลาดนัด เพื่อป้องกันโรคระบาดสัตว์ ดังนี้

๑. ผู้จำหน่ายเนื้อสัตว์ต้องมีใบอนุญาตทำการค้าหรือหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งซากสัตว์ (ร.๑๐)
๒. เนื้อสุกรที่จำหน่ายต้องมาจากแหล่งที่มาที่ชัดเจนและถูกต้องตามกฎหมาย หรือรับเนื้อสุกรจากแหล่งที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ และบันทึกข้อมูลแหล่งที่มาของเนื้อสุกรที่จำหน่ายทุกครั้ง
๓. เก็บรวบรวมใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ หรือหนังสือรับรองแหล่งที่มาของสัตว์เพื่อเข้าโรงฆ่าสัตว์ หรือใบรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ (ร.น.) ซึ่งออกให้โดยพนักงานตรวจโรคสัตว์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ กำกับเนื้อสัตว์ที่มาจากรองฆ่าสัตว์ทุกครั้ง และพร้อมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบย้อนกลับได้
๔. เนื้อสุกรที่จำหน่าย หากไม่ทราบแหล่งที่มาหรือมาจากแหล่งที่ไม่มีเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้งดรับสุกรจากแหล่งนั้นเข้าโรงฆ่าสัตว์โดยเด็ดขาด หากตรวจพบว่ามี การนำเนื้อสุกรที่ดำเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่มีเอกสารหลักฐานแสดงต่อเจ้าหน้าที่ จะดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายรณภพ เหลืองไพโรจน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี